

TTĐT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1590 /TTg-NN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

V/v trả lời chất vấn của Đại biểu
K' Nhiều và Đại biểu Nguyễn Tạo,
Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi:

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giới: ... S ...
	Ngày: ... 18/10/17

- Đại biểu Quốc hội K' Nhiều,
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo,
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Tổng Thư ký Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo và Đại biểu Quốc hội K' Nhiều, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

NỘI DUNG CHẤT VẤN

Câu 1: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo - Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên; không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên hiện có sang mục đích khác; cho ngừng các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã và đang phát sinh những vướng mắc, bất cập. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có những dự án liên quan đến rừng đang triển khai buộc phải dừng lại gây lãng phí và thiệt hại lớn cho nhà đầu tư (như dự án đường Đông Trường Sơn; các dự án thủy điện: Đa Dâng 1, Đa Nhim Thượng 3, Đa Hır, Đa Nhim Thượng 2), nhiều doanh nghiệp có liên quan gặp khó khăn, một số doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát các dự án cụ thể và đã có báo cáo. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giảm thiệt hại cho các doanh nghiệp.

Câu 2: Đại biểu Quốc hội K' Nhiều - Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Lâm Đồng

Cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nhất trí với quan điểm chỉ đạo: “Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững, phấn đấu

đạt và vượt mục tiêu đề ra, gắn với nâng cao đời sống của người dân các địa phương có rừng, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội” tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2021 được Văn phòng Chính phủ nêu tại Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên, để giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị được tiếp tục chuyển đổi diện tích đất rừng đã quy hoạch ngoài lâm nghiệp có nguồn gốc là rừng tự nhiên trước năm 2008 (thời điểm tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008 - 2020).

Kính đề nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này để địa phương triển khai thực hiện.

TRẢ LỜI

Trước thực trạng công tác quản lý, bảo vệ, khai thác rừng trong thời gian vừa qua còn nhiều bất cập, tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2021 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các biện pháp nhằm tăng cường quản lý rừng tự nhiên; Ban Bí thư cũng đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan và các địa phương có liên quan tăng cường tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện chủ trương quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị của Ban Bí thư; tiếp tục kiểm kê, đánh giá thực trạng các loại rừng, nhất là ở khu vực Tây Nguyên; rà soát quy hoạch bảo vệ, khai thác, phát triển rừng; tổng rà soát các dự án đã, đang triển khai và các dự án dự kiến sử dụng đất rừng, nhất là sử dụng rừng tự nhiên trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, kiểm tra, đánh giá cụ thể các tác động nhiều mặt của các dự án, trong đó ngoài vấn đề hiệu quả của dự án còn có vấn đề xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý một cách đồng bộ, tổng thể, trong đó có các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà các đại biểu quan tâm.

Quan điểm của Chính phủ là phải triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư, đồng thời bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngày 14 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp trong thời gian tới”. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, các địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục không khai thác gỗ rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ các dự án có sử dụng diện tích đất rừng. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án có liên quan đến chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn quốc, đề xuất phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết một cách tổng thể.

Xin cảm ơn Đại biểu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VP Quốc hội (Vụ Phục vụ hoạt động giám sát);
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHDP, HCQT, CN;
- Lưu: VT, NN (2).Tuynh *lđ*

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Trình Đình Dũng